



ประกาศวาระจังหวัดหนองคาย

ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัดหนองคาย ขอประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดทำข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและจัดทำข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายให้ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและประเมินผลได้

๒. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP ผ่านกลไก ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ระดับอำเภอ โดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) และระดับปฏิบัติการ โดยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย ซึ่งจะมีการแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนชีวิตครัวเรือน

๓. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหและพัฒนาบุคคลและครัวเรือนเป้าหมาย โดยกำหนดแนวทาง มาตรการ แผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา เพื่อให้บุคคลและครัวเรือนเป้าหมายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดหนองคาย จะดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดหนองคาย พร้อมดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ของจังหวัดหนองคาย ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้สามารถพึ่งตนเองได้ในทุกมิติ จึงขอประกาศให้การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น “วาระจังหวัด” ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”